

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ว



อบต. นายางหลัก
เลขที่รับ ๒๕๖๗/๒๕๗
วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๑:๓๕

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบรถรับ - ส่งนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน และสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัย ให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้ง ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียนเกิดความสอดคล้อง ร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีบริการรถรับ - ส่งนักเรียน หรือการสงเคราะห์ ช่วยเหลือสำหรับเด็กนักเรียนที่ยากไร้และ ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการเดินทางไปยังสถานศึกษาได้อย่างปลอดภัย

๒. บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุมรถรับ - ส่งนักเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ผู้ขับรถและผู้ควบคุมดูแลรถรับ - ส่งนักเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ และการฝึกวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันของเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีส่วนร่วมและบูรณาการ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียนโดยถือปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๑๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบการดำเนินงานดังกล่าว

/๓. จัดทำข้อมูล...

๓. จัดทำข้อมูลการจัดบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งกรณีที่ต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาจัดบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน และกรณีที่บุคคลรับจ้างจัดบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนการดำเนินการตาม มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน ตามแบบรายงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบรถรับ - ส่งนักเรียนปลอดภัย และจัดส่งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบที่กำหนด ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ทราบและดำเนินการเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย โอนารพัฒนาศัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ - ๔๔๘๒ - ๒๒๐๓

นายภูริภัทร์ จินคง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
รักษาการแทน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ รบต.

(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

เรียน นายก อบต.นาายางหลัก
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นการชี้แจง
 สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
 กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 อื่นๆ.....

นายบุญฤทธิ์ ก้าวเด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิไกร นิวขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาายางหลัก

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๔๐๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำนักส่งเสริมและบริหารงานพิเศษ
เลขที่ ๑๓๖
วันที่ 14 ส.ค. 2567

เรื่อง รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๐๖๘๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๗๓๔๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๔๗๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการรับ - ส่งนักเรียนปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน ตามที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ รถรับ - ส่งนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน และสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้ง ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รับทราบรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ในกรณี นี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางหรือมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียนเกิดความสอดคล้องร่วมกันทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวให้จังหวัดทราบ และขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดให้มีบริการรถรับ - ส่งนักเรียน หรือการส่งเคราะห์ ช่วยเหลือสำหรับเด็กนักเรียน ที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการเดินทางไปยังสถานศึกษาได้อย่างปลอดภัย
๒. บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ควบคุมรถรับ - ส่งนักเรียน มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ผู้ขับขี่และผู้ควบคุมดูแลรถรับ - ส่งนักเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ และการฝึกวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันของเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีส่วนร่วม และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ - ส่งนักเรียน

โดยถือปฏิบัติ ...

โดยถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับกา รจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน ของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบการดำเนินงานดังกล่าว

๓. จัดทำข้อมูลการจัดบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาจัดบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน และกรณี ที่บุคคลรับจ้างจัดบริการรถรับ - ส่งเด็กนักเรียน ตลอดจนการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยของรถ รับ - ส่งนักเรียน ตามแบบรายงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบรถรับ - ส่งนักเรียน ปลอดภัย และจัดส่งรายงานให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบที่กำหนด ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล จันทร์จูงม)

ผู้บังคับบัญชา ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายศุภชัย หมื่นสัน โทร ๐๘ ๖๕๓๑ ๗๗๙๑

เอกสารและแบบรายงานข้อมูลฯ
แบบทำยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๓๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗



<https://shorturl.asia/XyPi8>

๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๐๖๘๕
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/๗๓๔๒
ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๔๗๐
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด



<https://shorturl.asia/l8qyP>

๔. แบบรายงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบรถรับ - ส่งนักเรียนปลอดภัย จำนวน ๑ ชุด